
sþ. 62. Fyrirspurn [46. mál]
til landbúnaðarráðherra um mæðiveikivarnir.

Frá Sigurði Bjarnasyni og Ingólfi Jónssyni.

Tehrr ríkisstjórnin ekki ástæðu til að leita til heilbrigðis- og landbúnaðar-
stofnana Sameinuðu þjóðanna um sérfræðilega aðstoð í baráttunni við sauðfjár-
sjúkdómana ?


